



# Việc làm

Nếu bạn dự định làm việc hoặc kinh doanh tại Praha, bạn phải đảm bảo rằng tất cả các điều kiện và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của bạn đều được đáp ứng.

## Gia nhập thị trường lao động

Không phải tất cả người nước ngoài đều được tự do tiếp cận thị trường lao động tại CH Séc. Các điều kiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình thức giấy phép cư trú và các tiêu chí khác.

[Thông tin chi tiết về việc tham gia thị trường lao động](#)

## Tìm kiếm việc làm

Nếu bạn thất nghiệp hoặc mất việc và đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định, bạn có thể đăng ký tại Sở Lao động, nơi cung cấp trợ cấp thất nghiệp, các khóa đào tạo lại và môi giới cung cấp việc làm. Hãy đăng ký ở Sở Lao động cụ thể tại nơi bạn cư trú.

[Thông tin chi tiết hơn về tìm kiếm việc làm thông qua Sở Lao động](#)

Bạn cũng có thể tự mình tìm kiếm việc làm – bạn có thể sử dụng các cổng thông tin việc làm <https://www.jobs.cz/> hoặc <https://www.prace.cz/>, được sử dụng để quảng cáo các vị trí tuyển dụng.

Khi tìm được việc làm, bạn phải ký hợp đồng lao động với chủ lao động. Hãy đảm bảo thời gian làm việc hợp pháp (tối đa 12 giờ mỗi ngày và tối đa 40 giờ mỗi tuần) và số tiền lương hàng tháng được ghi rõ trong hợp đồng. Mức lương tối thiểu vào năm 2024 là 18.900 CZK cho một nhân viên toàn thời gian. Bảo hiểm xã hội và y tế được khấu trừ từ số tiền này.

[Liên hệ](#)

❗ Nếu bạn không chắc mình có thể làm việc tại CH Séc hay không và với những điều kiện nào, hoặc bạn cần tư vấn về tìm kiếm việc làm hoặc hợp đồng lao động, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hội nhập Praha, nơi cung cấp tư vấn xã hội miễn phí. Bạn phải đặt lịch hẹn tư vấn trước qua điện thoại: +420 252 543 846. Nếu bạn chưa nói thạo tiếng Séc và cần phiên dịch, bạn có thể sử dụng dịch vụ miễn phí của nhân viên liên văn hóa.

## Kinh doanh

Bạn có thể kinh doanh tại Cộng hòa Séc với tư cách là cá thể hoạt động sinh lời độc lập (OSVČ) hoặc với tư cách là một pháp nhân.

Nếu bạn muốn lập giấy phép kinh doanh và bằng cách đó trở thành cá thể hoạt động sinh lời độc lập, bạn chỉ cần đến phòng kinh doanh bất kỳ, bất kể bạn sống ở đâu. Lệ phí là 1.000 Kč.

### [Thông tin liên hệ các phòng kinh doanh tại Praha](#)

Là OSVČ, bạn phải nộp tờ khai thuế trước ngày 1 tháng 4 hàng năm. Nếu bạn không nộp nó, bạn có nguy cơ bị phạt tài chính lớn và điều này cũng có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn cư trú của bạn tại CH Séc. Tờ khai thuế được nộp cho Sở thuế trực thuộc dựa vào địa điểm trụ sở kinh doanh/công ty của bạn. Nếu cố vấn thuế chuẩn bị tờ khai thuế cho bạn, thời hạn nộp hồ sơ sẽ được kéo dài đến ngày 1 tháng 7.

Với tư cách là một doanh nhân, bạn cũng có nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm y tế (nếu bạn là người tham gia bảo hiểm công) và Cục quản lý An sinh Xã hội Séc, bao gồm cả việc nộp bản tổng quan về thu nhập và chi phí sau một năm. Số tiền tạm ứng bảo hiểm sẽ được tính dựa trên việc bạn kinh doanh như là hoạt động chính hay phụ và dựa vào bảng tổng quan của năm trước đó.

Ngoài ra, nếu đáp ứng các điều kiện, bạn có thể đăng ký chế độ trả thuế cố định (tức là bạn sẽ trả một khoản tạm ứng cố định thay vì nộp thuế thu nhập và các khoản tạm ứng cho bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế công và bạn sẽ không phải nộp tờ khai thuế và tổng quan cho bảo hiểm). Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại [đây](#).

### [Thông tin liên hệ các nơi làm việc của Sở thuế tại Praha](#)

### [Thông tin về bảo hiểm xã hội dành cho OSVČ](#)

### [Expatriate Centre Prague](#)



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY



INTEGRAČNÍ  
CENTRUM  
PRAHA

